
๑๐ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น.   

การประชุมในรูปแบบก่ึง Online 
------------------------------------------------------------ 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ทั้งหมด  ๑๒  ท่าน             
ผู้มาประชุม  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายกิติศักด์ิ สินวนาทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายณัฐดนัย   หอมคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ กรรมการ 
๖. นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล กรรมการ 
๗. นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม วงศ์ชัย กรรมการ 
๙. นายวีรชัย สว่างทุกข์ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม   
๑. นายวรพล คณิตปัญญาเจริญ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
๒. นายอดิศร ถมยา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

ผู้ปฏิบัติหน้าทีใ่นการประชุม      
๑. นางวรัชญานันท์ เมธีวัชรโยธิน เลขานุการ 
๒. นางอนุสรา เป็งอินตา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวรุ่งระวี ปวนปันวงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ    
๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรและแนวปฏิบัติในการชะลอรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้จัดทํา  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง นโยบายการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบัติในการชะลอรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕                
โดยระบุไว้ว่า หลักสูตรที่มีจํานวนนักศึกษาแรกเข้าตํ่ากว่า ๑๐ คน ติดต่อกันย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา  โดยนับ
จากปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ชะลอการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  (ร่าง) ประกาศน้ียัง           
อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 
 
                          ๑.๒  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหน่ง
ที่ว่าง)  

 เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้หมดวาระในตําแหน่งไปเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔  ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ตําแหน่ง
คณะกรรมการในตําแหน่งคณบดี และรองคณบดีว่างลง ดังน้ัน  ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
๖/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๒๗/๒๕๖๔ เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ดังน้ี 

  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ   ผากา  เป็น ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม   วงศ์ชัย  เป็น  กรรมการ 
  ๓. นายวีรชัย    สว่างทุกข์ เป็น กรรมการ 
  ให้มีผลต้ังแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๕ 
 

มติคณะกรรมการ  รับทราบ 
   

   ๑.๓  แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ กําหนดไว้  ดังน้ี 

๑. ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และเริ่ม
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ก่อนครบระยะเวลาใช้หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน 

๒. ให้หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้แล้วเสร็จ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบ ก่อนครบระยะเวลาใช้หลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 



๑๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

๓. กรณีหลักสูตรที่ใช้ดําเนินการก่อนประกาศฉบับน้ัน มีระยะเวลาตามรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรที่เหลืออยู่น้อยกว่า ข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ให้หลักสูตรเร่งดําเนินการตามข้ันตอนให้แล้วเสร็จ
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบโดยทันที 

 
มติคณะกรรมการ        รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่                
๒/๒๕๖๔ ไปเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑๓๑๔/๑ และการในรูปแบบ
การออนไลน์ น้ัน     

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมี
จํานวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ ๓ – ๘ 

  

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่  ๓     เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่ม ี- 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  (ไตรมาส ๓)  

นายวีรชัย  สว่างทุกข์  กรรมการจากรองคณบดี  ได้เสนอที่ประชุมทราบ รายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔             
ไตรมาส ๓ จากงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและรับโอน จํานวนทั้งสิ้น ๔,๖๑๖,๘๘๐ บาท  เป็นงบประมาณ
แผ่นดิน จํานวน ๔,๐๗๒,๖๘๐ บาท  งบประมาณรายได้ จํานวน ๕๔๔,๒๐๐ บาท  ในไตรมาสที่ ๓  ณ วันที่           
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  ได้มีการดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๑,๖๓๒,๙๕๗ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๗                  
โดยจําแนกตามประเด็นกลยุทธ์  ได้ดังน้ี  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น ได้รับการจัดสรร 
๓,๒๘๒,๐๐๐ บาท ดําเนินการแล้ว  ๑,๐๕๘,๒๒๗.๔๒  บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๗  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การผลิตและพัฒนาครู  ได้รับการจัดสรร ๑๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการแล้ว ๑๐,๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้รับการจัดสรร ๑,๐๔๗,๒๓๐ บาท ดําเนินการแล้ว 
๔๓๒,๓๔๔.๑๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ได้รับการ
จัดสรร ๒๗๗,๖๕๐ บาท ดําเนินการแล้ว ๑๓๒,๓๘๖  บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๘   

คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในส่วนของโครงการหากไม่สามารถดําเนิน
โครงการได้ตามสภาวการณ์ปัจจุบันควรขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีการดําเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงบประมาณที่กําหนด 
 
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 
 



๑๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

 ๔.๒ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบั ติการประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๔               
(ไตรมาส ๓) 
   นายวีรชัย  สว่างทุกข์  กรรมการจากรองคณบดี  ได้เสนอที่ประชุมทราบ รายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๔  (ไตรมาสที่ ๓ )                 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวนทั้งหมด ๑๗ 
ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายจํานวน ๑๐ ตัวช้ีวัด  และไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน ๗ ตัวช้ีวัด  ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวนทั้งหมด ๖ ตัวช้ีวัด  บรรลุเป้าหมายจํานวน ๒ ตัวช้ีวัด และไม่
บรรลุเป้าหมายจํานวน ๔ ตัวช้ีวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู มีจํานวนทั้งหมด ๒ ตัวช้ีวัด  บรรลุ
เป้าหมายจํานวน ๑ ตัวช้ีวัด และไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน ๑ ตัวช้ีวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา มีจํานวนทั้งหมด ๖ ตัวช้ีวัด  บรรลุเป้าหมายจํานวน ๔ ตัวช้ีวัด และไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน            
๒ ตัวช้ีวัด  และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  มีจํานวนทั้งหมด ๓ ตัวช้ีวัด  บรรลุเป้าหมาย
จํานวน ๒ ตัวช้ีวัด และไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน ๑ ตัวช้ีวัด   
     

มติคณะกรรมการ  รับทราบ  
 
 ๔.๓ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   นายวีรชัย  สว่างทุกข์  กรรมการจากรองคณบดี  ได้เสนอที่ประชุมทราบ 
กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓                 
ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  โดยมีคณะกรรมการประเมินจํานวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย              
(๑) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์  ประธานกรรมการ (๒) อาจารย์ ดร.สุรชัย  สานติสุขรัตน์  
กรรมการ (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลิต  กรรมการ  และ (๔) นางสาวสิริลักษณ์  คนฉลาด  
เลขานุการ  โดยในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินหลักฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ได้แก่  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  ตัวแทนศิษย์เก่า  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน  ตัวแทนอาจารย์ และ
ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
     

มติคณะกรรมการ  รับทราบ  
 
 ๔.๔ สรุปจํานวนนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๔  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม  วงศ์ชัย  กรรมการจากรองคณบดี  ได้เสนอที่ประชุม
ทราบ สรุปจํานวนนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีทั้งหมด ๔ หลักสูตร  ๘ สาขาวิชา แต่มีการรับนักศึกษาจํานวน ๖ สาขาวิชา  มีนักศึกษาใหม่
จํานวนทั้งหมด  ๑๐๙  คน  ประกอบด้วย    
 
 
 
 



๑๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

  ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                       - สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีจํานวน ๑๗ คน   
  ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
       - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  จํานวน ๑๐ คน   
      - สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ จํานวน ๑ คน   
  ๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (๔ ปี)  จํานวน ๑๙ คน   
     - สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (๒ ปี)  จํานวน ๑๐ คน  
     - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๒ ปีต่อเน่ือง) จํานวน ๓๒ คน  
 ๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
     - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒๐ คน 
      

มติคณะกรรมการ  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
     นายวีรชัย  สว่างทุกข์  กรรมการจากรองคณบดี  เสนอคณะกรรมการเพ่ือร่วมกัน
พิจารณา รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๓   ที่ได้มีการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร           
๙ สาขาวิชา  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔   มีผลการประเมิน  ดังน้ี 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน ๔ สาขาวิชา 

          - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  มีคะแนนเฉล่ีย ๓.๔๖ คะแนน   
- สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน    มีคะแนนเฉล่ีย ๓.๖๐ คะแนน  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  มีคะแนนเฉล่ีย ๒.๖๘ คะแนน                     
- สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตฯ  มีคะแนนเฉล่ีย ๓.๔๖ คะแนน 

 ๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน ๓ สาขาวิชา 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  มีคะแนนเฉล่ีย ๓.๗๕ คะแนน   
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  มีคะแนนเฉล่ีย ๓.๔๗ คะแนน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคะแนนเฉล่ีย ๓.๓๔ คะแนน 

 ๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จํานวน ๑ สาขาวิชา 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีคะแนนเฉล่ีย ๓.๗๖ คะแนน  

 ๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จํานวน ๑ สาขาวิชา 
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีคะแนนเฉล่ีย ๓.๖๔ คะแนน 

 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า ในส่วนขององค์ประกอบ          
ที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ที่มีการมุ่งเน้นของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน  คณะควรมี
การทําบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนมากข้ึน  เพ่ือให้สามารถร่วมใช้ครุภัณฑ์ของหน่วยงานเอกชนท่ีมี
ความทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากย่ิงขึ้น อันจะส่งผลให้องค์ประกอบที่ ๖ มีคะแนน
สูงขึ้น 



๑๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

มติคณะกรรมการ  เห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ และนําเสนอแนะ 
  จากคณะกรรมการมาปรับปรุงผลการดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 
  ๕.๒ การเสนอขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา  ประธานกรรมการ  ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
นายอดิศร  ถมยา  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน นําเสนอคณะกรรมการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒)  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา  อภิชัย  ได้ขอลาออกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เน่ืองจากต้อง
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา  
อภิชัย  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล  จิโนสวัสด์ิ  แทน  
            

มติคณะกรรมการ  เห็นชอบ การเสนอขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง 
       พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 

 ๕.๓ การเสนอขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒)  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา  ประธานกรรมการ  ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
นายอดิศร  ถมยา  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน นําเสนอคณะกรรมการขอความเห็นชอบการปิด
หลักสูตร และขออนุโลมปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เน่ืองจากหลักสูตรมีจํานวนนักศึกษาแรกเข้าลดลงอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีในปัจจุบันมีนักศึกษาคงค้างจํานวน ๑๘ คน และควาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ น้ัน  
ทางหลักสูตรจึงขอความเห็นชอบในการปิดหลักสูตร และปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงเหลือ ๓ ท่าน  
ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์  เนติศักด์ิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ  อยู่มั่น  และอาจารย์อดิศร  
ถมยา  เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีก ๒ ท่าน ได้ทําการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการบูรณาการศาสตร์
ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ต่อไป 
            

มติคณะกรรมการ  เห็นชอบ การเสนอขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดอาจารย์ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
  พลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

 ๕.๔ การเสนอขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒)  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา  ประธานกรรมการ  ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพล  คณิตปัญญาเจริญ  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นําเสนอคณะกรรมการขอ
ความเห็นชอบปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  เน่ืองจากหลักสูตรมีนักศึกษาแรกเข้าลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ี  หลักสูตรได้มีนักศึกษาคงค้างจํานวน ๒๕ คน  และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
จึงขอปิดหลักสูตรและขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เหลือ ๒ ท่าน  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอนสัน  
ปงผาบ  และอาจารย์วราภรณ์  ทุมชาติ  เพ่ือให้อาจารย์อีก ๓ ท่านได้ทําการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ต่อไป 
            

มติคณะกรรมการ  เห็นชอบ การเสนอขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดอาจารย์ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 

 ๕.๕ การเสนอขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา  ประธานกรรมการ  ได้นําเสนอคณะกรรมการ
ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า             
อุตสาหการ ที่ได้มีการบูรณาการศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  โดยใช้ช่ือหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหการและหลักสูตรได้มีการวางแผนในการจัดทําหลักสูตร CWIE ที่มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม่  เช่น  บริษัท ฮาน่า ไมโครอิเล็กครอนิคส์ จํากัด (มหาชน),  
บริษัท พีอี อิเล็กทรอนิกส์ และมีเป้าหมายในการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับช่ือหลักสูตรโดยเพิ่ม
คําว่าพลังงาน ต่อท้ายช่ือหลักสูตร  เป็น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหการ
และพลังงาน”  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจในด้านพลังงานได้พิจารณาสมัครเข้าศึกษาด้วย 
 
มติคณะกรรมการ  เห็นชอบ การเสนอขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  
  และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

 

ระเบยีบวาระที่    ๖   เรื่องอ่ืน  ๆ   
 ๖.๑  การปรับปรุงหมวดศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
    นายเมธาวัตน์  กาวิลเครือ  กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า  มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นแบบ ซึ่งใน
อนาคตหลักสูตรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร และจะมีการใช้รายวิชาของ
หมวดศึกษาทั่วไปด้วย 
 
มติคณะกรรมการ    รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

.............................................. 
(นางอนุสรา เป็งอินตา) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจํา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

.............................................. 
(นางวรัชญานันท์  เมธีวัชรโยธิน) 
เลขานุการคณะกรรมการประจํา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


